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Rhif Eitem Agenda 
 

Camau 
Gweithredu  

1. Croeso a Chyflwyniadau  
 
Croesawodd a chyflwynodd LB bawb i gyfarfod y BGC. 
 

 

2. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 
Gweler y rhestr lawn o ymddiheuriadau uchod.  
 

 

3. Penodi i’r swyddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd 
 
Eglurodd RT wrth bartneriaid bod swyddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y 
BGC yn cael eu hadolygu'n flynyddol. Gofynnodd RT am unrhyw 
enwebiadau ar gyfer y swyddi.  
 
Mae JC wedi enwebu LB i aros fel Cadeirydd. Mae SH wedi eilio hyn.  
Dywedodd HM wrth y partneriaid ei fod yn hapus i barhau yn swydd 
Is-gadeirydd os oedd partneriaid yn gefnogol i'r enwebiad. Enwebodd 
LB MB yn ei absenoldeb. Mae SH wedi eilio hyn.  
 
Bydd LB a MB yn parhau yn y swyddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y BGC 
yn y drefn honno.  

 

4.  Cofnodion y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 21 Mehefin 2023 
 
Cytunwyd bod y cofnodion yn adlewyrchiad gwir a chywir. 
 

 

5. Cais gan Trafnidiaeth Cymru i ymuno â'r BGC  
 
Dywedodd EM wrth bartneriaid bod Natalie Rees, Pennaeth 
Cynaliadwyedd Trafnidiaeth Cymru, wedi gofyn am ymuno â'r Bwrdd. 
Cyn bo hir, bydd Trafnidiaeth Cymru yn dod yn gorff a enwir o dan y 
Ddeddf ac yn awyddus i gymryd mwy o ran. Mae Trafnidiaeth Cymru 
eisoes yn rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf a rhai Is-
grwpiau BGC Caerdydd. Amlinellodd LB sut y bydd gwaith Trafnidiaeth 
Cymru yn torri ar draws sawl thema a sefydliadau partner. 
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Ychwanegodd HM y bydd gwaith Trafnidiaeth Cymru yn cyfrannu at 
bob un o'r tair ffrwd waith â blaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun 
Llesiant y BGC.  
 
Cytunodd partneriaid i estyn gwahoddiad i Trafnidiaeth Cymru ymuno 
â'r BGC.  

 
 
 
HM 

6. Adroddiad Blynyddol Symud Mwy Bwyta'n Dda  
 
Cyflwynodd FK yr adroddiad yn amlinellu sut mae'r gwaith dan Symud 
Mwy Bwyta'n Dda yn cefnogi gwaith y BGC gyda meysydd 
blaenoriaeth o fewn y cynllun strategol yn gweithio i wella iechyd y 
boblogaeth sy'n gweithio ar bwysau iach, bwyd iechyd a 
gweithgarwch corfforol. Diolchodd FK i bartneriaid am eu gwaith a'u 
cefnogaeth.   
 
Cyflwynodd SW ac RS drosolwg o uchafbwyntiau allweddol o 2022/23 
o dan ffrydiau gwaith gweithio gydag ysgolion, gweithio gyda 
gweithleoedd, gweithio gyda chymunedau, a gweithio i greu 
amgylcheddau bwyd iachach. Ymhlith yr uchafbwyntiau roedd mapio 
effaith cryfach a fydd yn helpu i ddangos effaith gweithredoedd o dan 
Symud Mwy Bwyta'n Dda hyd yma, gweithio fel rhan o'r agenda atal 
chwyddo gyda chlwstwr ysgolion Pencoedtre, effeithiau atal a 
phrosiectau cymunedol y blynyddoedd cynnar wedi’u hariannu, y 
siarter teithio iach, a mynd i'r afael â hysbysebu braster, siwgr a halen 
uchel (BSHU).  
 
Mae'r cynllun Symud Mwy Bwyta'n Dda yn rhedeg tan ddiwedd 
blwyddyn ariannol 2023/24. Mae cydweithwyr yn datblygu 
fframwaith Symud Mwy Bwyta'n Dda ar gyfer ôl 2023/24 gan adeiladu 
ar y dysgu a'r llwyddiant o'r cynllun presennol. Bydd SW ac RS yn 
parhau i ddadansoddi'r data pwysau iach diweddaraf, mae'r data 
cyfredol yn dangos yr effaith negyddol y mae'r pandemig wedi'i chael 
ar bwysau iach a gordewdra yn y rhanbarth.  
 
Diolchodd LB i gydweithwyr am y gwaith o dan yr agenda hon ledled y 
Fro a rhoddodd wybod i bartneriaid fod Ysgol Gynradd Tregatwg, o 
fewn clwstwr Pencoedtre, yn un o’r 3 ysgol gorau'r byd am oresgyn y 
trallod ac anogodd bartneriaid i bleidleisio yn y bleidlais gyhoeddus 
dros yr ysgol.  
 
Atgyfnerthodd FK ei bod yn amlwg bod angen i bartneriaid fynd i'r 
afael â sawl maes i greu newid ac mae'n debygol bod newid yn 
gymhleth ar gyfer y rhan fwyaf o ganlyniadau iechyd, a bydd yn 
cymryd ymdrech hirdymor i wneud y newidiadau yr ydym am eu 
gweld. 
  
Diolchodd RT i gydweithwyr am eu gwaith a lleisiodd fod gweld y 
gwaith gyda phlant yn arbennig o bwerus, gan dynnu sylw at yr effaith 
y gall dylanwadu ar fwyd a gweithgarwch yn gynnar ei chael ar y teulu 
cyfan, gan gydnabod bod y gwaith hwn yn allweddol i'r agenda atal. 
Holodd RT a oedd lle i weithio gyda threfi ar y prosiect hysbysebu 

 
 
 
 



iachach i effeithio ar hysbysebu a allai fod y tu hwnt i reolaeth y 
Cyngor, yn debyg i ymgyrch siopa’n lleol ond ymgyrch hysbysebu iach 
ar gyfer y stryd fawr. Nododd FK bod cydweithwyr yn awyddus i roi 
cynnig ar bethau newydd i weld pa effaith y gallent ei chael.  
 
Dywedodd LB wrth bartneriaid o'i chyfranogiad mewn ymgyrch hybu 
iechyd 20 mlynedd yn ôl, gan nodi mai’r prosiectau gyda'r llwyddiant 
mwyaf oedd y rhai a ysgogwyd gan bobl ifanc eu hunain gyda phobl 
ifanc yn penderfynu pa gamau y dylid eu cymryd i gael yr effaith 
fwyaf.  
 

7. Trafodaeth:  Argyfwng Costau Byw – Gaeaf 2023/24  
 
Rhoddodd RT drosolwg o'r sefyllfa ddiweddaraf ledled y Fro o ran 
costau byw yn seiliedig ar ddata a mewnwelediadau lleol, gan dynnu 
sylw at lefel yr angen a'r diffyg cyllid o'i gymharu â blynyddoedd 
blaenorol.   
 
Diolchodd RC i RT am y wybodaeth a'r cydweithwyr am y bartneriaeth 
wych sy'n gweithio ar draws y Fro i gefnogi'r rhai mwyaf anghenus. 
Cododd RC bryderon ynghylch y cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael 
mynediad i Bantri Rhannu Bwyd GVS, a’r Ganolfan Bwyd a Mwy yng 
Nghanolfan Gymunedol CF61 dros yr haf cyn i ni ddechrau ar gyfnod 
caled y gaeaf. Croesawodd RC y gronfa wrth gefn costau byw a allai o 
bosibl gefnogi ystod o fentrau, ac roedd yn cefnogi'r angen i roi 
pwysau ar bartneriaid yn Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cyllid sydd 
wedi bod ar gael yn y gorffennol yn parhau i fod ar waith wrth i'r 
argyfwng costau byw barhau.  
 
Ategodd MD sylwadau RC, gan atgyfnerthu ein bod yn parhau i fod 
mewn cyfnod heriol o safbwynt ariannol gyda phartneriaid yn profi 
pwysau i Lywodraeth Cymru leihau gwariant ond mae angen i'r BGC ei 
gwneud yn glir bod angen cefnogi'r cymunedau bregus hyn fwy, nid 
llai ac i ddiogelu'r ffrydiau ariannu ar bob cyfrif.  
 
Cytunodd FK fod rôl eiriolaeth y BGC yn bwysig ac wrth i'r argyfwng 
barhau mae angen cynnal y potiau bach o arian i gefnogi'r cymunedau 
hyn. Mae'r gronfa Atal a'r Blynyddoedd Cynnar a sianelwyd drwy 
Fyrddau Iechyd wedi cael ei gwario ar weithio mewn partneriaeth ac 
mae cydweithwyr yn eirioli'n rheolaidd ar yr angen i ddiogelu'r cyllid 
hwn. Pwysleisiodd FK bwysigrwydd sut mae partneriaid yn cefnogi eu 
gweithlu dros y gaeaf. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi sicrhau bod staff yn 
ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael drwy gyfeirio a'u bod wedi 
dechrau Ffrwd Gyflog sy'n galluogi staff sy'n gwneud oriau 
ychwanegol i dynnu cyflogau i lawr ymlaen llaw. Gyda'i gilydd mae 
partneriaid yn gwneud llawer o waith ar atal a chefnogi digartrefedd a 
dylai partneriaid geisio triongi cymorth yng Nghaerdydd a'r Fro trwy 
sianelu arian i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a difreintiedig. 
 
Pwysleisiodd LB fod tlodi yn adeiladu ac yn treiddio i sawl agwedd ar 
ein cymunedau, dangosodd gwybodaeth RT fod cydlyniant cymunedol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



yn tyfu ac mae gweithio gyda chymunedau yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol yn yr ardaloedd hyn.  
 
Mae JT yn awyddus i wneud gorsafoedd tân cymunedol yn lle 
cymunedol diogel a chynnes i bawb, ond nid yw pob gorsaf gyda chriw 
24/7. Gofynnodd JT am bartneriaid a allai fod â chyngor ac arweiniad 
ar sut i ddatblygu'r mannau cynnes i gysylltu. Nododd LB broblem yn y 
Fro yw bod diffyg gweithgareddau i bobl iau ac mae gan orsafoedd tân 
lawer o offer, campfeydd ac ati y gellid eu hagor i gymunedau o 
bosibl, mae hyn yn rhywbeth y gallwn ei archwilio i helpu pobl i 
gadw'n ddiogel ac yn gynnes yn y lleoliadau hyn.  Cynigiodd RC 
gysylltu â JT i drafod sut y gallent helpu. 
 
Dywedodd JC wrth bartneriaid y bydd yn rhoi adborth ar farn a 
phryderon y BGC ynghylch ffrydiau ariannu Llywodraeth Cymru a 
ddarparwyd yn flaenorol. Amlygodd y JC fod Gweinidogion wedi 
blaenoriaethu diogelu'r gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen 
allweddol eleni, gan gynnwys amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed ond 
mae cyfyngiadau heb ddisgwyl arian ychwanegol gan Lywodraeth y 
DU. Mae Cabinet Llywodraeth Cymru wedi gwneud penderfyniadau ar 
ddiogelu cyllideb yn ystod y flwyddyn ond os nad oedd cronfeydd 
eisoes ar waith, mae'n annhebygol y bydd unrhyw danwariant 
sylweddol y gellir ei ailddosbarthu fel yn y blynyddoedd blaenorol i 
gefnogi'r gwaith hwn. 
 
Tynnodd LB sylw at y rôl hanfodol y mae canolfannau cymunedol 
wedi'i chwarae wrth i bobl eisiau defnyddio lleoliadau a chael 
mynediad at gymorth yn agos at ble maent yn byw fel CF61 yn 
Llanilltud Fawr, y Gathering Place yn Sain Tathan, Belle Vue a St Pauls 
ym Mhenarth.  
 
Hysbysodd RC bartneriaid fod y defnydd cynyddol o Bantri Rhannu 
Bwyd CF61 wedi dechrau ym mis Mai gyda'r cynnydd yn dechrau hyd 
yn oed cyn gwyliau'r haf. Mae'r cynnydd hwn yn peri pryder gan fod 
symiau is o fwyd ar gael gan FareShare ac mae ansawdd yr hyn a 
dderbyniwyd wedi gostwng felly mae sefydliadau'n gorfod prynu a 
dod o hyd i fwyd mewn ardaloedd eraill. Byddai unrhyw gymorth a 
chefnogaeth i ddarparu gwasanaethau cymunedol yn cael eu 
croesawu'n fawr gan bartneriaid.  
 
Nododd HM yn ogystal â'r grant Cymorth Bwyd Uniongyrchol fod 
Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer partneriaethau bwyd. 
Mae Bwyd y Fro yn defnyddio'r cyllid yn rhannol i gefnogi twf y 
bartneriaeth, archwilio ffyrdd o gynyddu gwytnwch prosiectau 
cymunedol bwyd a sut y gallwn helpu i'w gwneud yn fwy cynaliadwy, 
ac i ddarganfod a oes model y gellir ei ddatblygu ar gyfer y Fro wledig 
o ran cael mynediad at brosiectau a chymorth bwyd. Bydd gwaith y 
BGC Bro sy’n Dda i Bobl Hŷn hefyd yn cysylltu â'r maes hwn ac mae 
cais am gyllid Ffyniant Gyffredin wedi gweld deiliad swydd newydd yn 
dod i weithio ar yr ardaloedd hynny yn y Barri sydd fwyaf difreintiedig 
yn MALlC.  
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8. Adfywio Strategaeth y BIP    
 
Rhoddodd MD drosolwg i bartneriaid o'r cynnydd sy'n cael ei wneud i 
adnewyddu strategaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol gan adeiladu ar y 
strategaeth flaenorol a'i hegwyddorion sydd wedi'u hailffocysu i roi 
mwy o eglurder ar yr hyn y mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithio i'w 
gyflawni. Mae'r strategaeth newydd yn uchelgeisiol, gan weithio i 
oresgyn heriau sydd wedi cynyddu ers i'r strategaeth flaenorol gael ei 
chynhyrchu.  
 
Mae gan y strategaeth 4 Amcan Strategol sy'n sail i'r weledigaeth, 
mae gan bob Amcan set o flaenoriaethau sy'n cael eu cefnogi gan 
fesuryddion penodol. Mae'r rhain yn rhoi pobl yn gyntaf, gan 
ddarparu ansawdd rhagorol, cyflawni yn y mannau cywir, a 
gweithredu ar gyfer y dyfodol.  
Bydd y strategaeth yn cael ei chyhoeddi yfory ynghyd â fersiwn gryno 
a fersiwn hawdd ei darllen i ddarparu fersiwn fwy hygyrch o'r 
strategaeth.  
 
Rhoddodd MD amlinelliad hefyd o'r ymgysylltu a dderbyniwyd ar y 
strategaeth a derbyniwyd dros 1,200 o ymatebion yng ngham 1 a 
cham 2 yr ymgysylltiad adnewyddu.  
 
Nododd EM fod y strategaeth yn wirioneddol ddeniadol ac mae'n 
hawdd deall yr egwyddorion. Croesawodd HM sut mae'r strategaeth 
wedi symud ymlaen o'r drafft ymgynghori.  
 
Diolchodd FK i MD am gydlynu hyn gan ddal yr ystod o waith sy'n 
digwydd.  
 
Amlygodd MD y camau nesaf y bydd fframwaith cyflawni yn cael ei 
ddatblygu gyda'r Bwrdd Iechyd ym mis Hydref, bydd MD yn rhannu'r 
cynnydd gyda phartneriaid wrth i'r dull gweithredu gael ei ddatblygu. 
 

 

9. Hunanasesiad Cyngor Bro Morgannwg Drafft 
  
Cyflwynodd RT yr Hunanasesiad drafft yn hysbysu partneriaid bod yn 
rhaid i'r Asesiad gael ei gynnal gan y Cyngor bob blwyddyn yn unol â'r 
gofyniad o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau, gan asesu 
perfformiad y Cyngor yn erbyn yr hyn y dywedodd y Cyngor y byddai'n 
ei wneud ar draws amrywiol gynlluniau. Bydd yr Asesiad yn mynd trwy 
broses y Pwyllgor ac yn dangos lefel y perfformiad y mae'r sefydliad 
arni, gan dynnu sylw at flaenoriaethau wrth symud ymlaen.  
 
Cyflwynodd JA drosolwg o'r meysydd ffocws sy'n dod i'r amlwg o'r 
Hunanasesiad ar gyfer 2022/23. Mae perfformiad wedi cael ei ystyried 
yn 'dda' ar 87% sydd dros y trothwy o 85% ar gyfer cael ei farcio fel 
'da'. Ar hyn o bryd mae gwaith yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid 
allweddol ar y canfyddiadau hyn a sut y gall y Cyngor fwrw ymlaen â'r 

 



meysydd ffocws sy'n dod i'r amlwg yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol 
sydd ar ddod ar gyfer 2023/24. Mae'r meysydd ffocws hyn yn cynnwys 
ystod o bynciau megis heriau gweithlu a chadw, dysgu o gwynion ac 
ychwanegion, cryfhau'r gwaith gyda 3ydd sector, gwella ymgysylltiad 
a defnydd o'r mewnwelediad ar gyfer cynllunio yn y tymor hir, a 
gwella atal digartrefedd ac ati. Mae llawer o feysydd ffocws yn cyd-
fynd â blaenoriaethau BGC presennol o fewn y Cynllun Lles.  
 
Diolchodd FK i JA am ddiweddaru partneriaid ar yr Hunanasesiad 
drafft a gofynnodd a yw gwaith costau byw yn cael ei wau i'r materion 
sy'n dod i'r amlwg yn yr Asesiad. Gofynnodd FK hefyd a yw cyfeiriadau 
seilwaith gwyrdd yn cynnwys pethau fel trafnidiaeth a theithio iach? 
Cadarnhaodd JA fod y rhain wedi'u cynnwys o fewn y cyfeiriadau 
seilwaith gwyrdd. Bydd gwaith sy'n gysylltiedig â chostau byw yn cael 
ei blethu drwy lawer o feysydd sy'n deillio o'r canfyddiadau.  
Anogodd JA bartneriaid i anfon sylwadau ac adborth ati hi ei hun.  

10. Blaenraglen Waith 2023 
 
Rhoddodd HM wybod i bartneriaid bod y cyfarfod BGC nesaf ar 22 
Tachwedd a dyma fydd cyfarfod olaf 2023. Yn y cyfarfod bydd 
diweddariad ar ffrydiau gwaith â blaenoriaeth yn y Cynllun Lles, bydd 
y Cynllun Adfer Natur Lleol yn cael ei drafod yn cysylltu ag adolygiad i 
siarter hinsawdd y BGC sy'n cael ei ehangu i gynnwys yr argyfwng 
natur. Bydd diweddariad ar adnewyddu Strategaeth y BIP ar yr agenda 
eto ochr yn ochr â diogelwch cymunedol ac ehangu diweddariadau 
atal. 
 
Bydd HM mewn cysylltiad i drefnu dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd 
2024 cyn bo hir.   
 

 

10. Unrhyw Fater Arall 
 
Diolchodd HM i bartneriaid am eu cymorth i hyrwyddo arolwg 
Gadewch i ni Siarad am Fyw yn y Fro Cyngor Bro Morgannwg ac 
anogodd bartneriaid i helpu i hyrwyddo'r arolwg ymhellach gyda staff 
a phreswylwyr y Fro.  
 

 

11. Dyddiad y cyfarfod nesaf – 22 Tachwedd 2023 
 
 

 

 
 


